

'สศช.'เพิ่มเกณฑ์กรองโปรเจกต์ส่วนราชการ

กรุงเทพธุรกิจ ● รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เร็วๆนี้ เห็นชอบกำหนดมูลค่าแผนงานและโครงการพัฒนาตาม ม.20 (8) แห่ง พ.ร.บ.สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอ โดยสาระสำคัญให้โครงการลงทุนแผนงานหรือโครงการของส่วนราชการที่มีมูลค่าตั้งแต่ 5,000 ล้านบาท และไม่ได้ใช้แหล่งเงินงบประมาณ แต่ใช้จ่ายจากแหล่งเงินอื่นเช่นเงินกู้ การให้เอกชนร่วมลงทุน ต้องทำรายละเอียดโครงการเสนอคณะกรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (บอร์ดสภาพัฒน์) พิจารณาประกอบการเสนอ ครม.

ส่วนการลงทุนแผนงานของรัฐวิสาหกิจ เห็นควรให้ทางบลทงเพิ่มเติมตามโครงการส่งให้ สศช.พิจารณาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2550 อย่างเคร่งครัดตามเดิม

นายธนุชา พิษยรักษ์ เลขาธิการ สศช. กล่าวว่าปัจจุบันโครงการลงทุนที่บอร์ดสภาพัฒน์พิจารณาคือการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ส่วนโครงการของหน่วยงานราชการนั้น สศช.มีหน้าที่ให้ความเห็นในฐานะหน่วยงานราชการหนึ่งที่ต้องเสนอความเห็นประกอบการเสนอเรื่องเข้าพิจารณาของ ครม.

ปัจจุบันมีโครงการลงทุนของส่วนราชการที่ไม่ได้ใช้แหล่งเงินจากงบประมาณแผ่นดินแต่

ใช้เงินจากแหล่งเงินอื่นเช่นการใช้เงินกู้ การให้เอกชนร่วมลงทุนรวมถึงโครงการที่ใช้แหล่งเงินที่เป็นรายได้หน่วยงาน เช่น เงินจากกองทุนค่าธรรมเนียมผ่านทางของกรมทางหลวงหรือโครงการของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ที่มีแหล่งเงินอื่นมารองรับ

สำหรับการเสนอโครงการลักษณะนี้ สศช.เห็นว่าแนวนโยบายของรัฐได้สนับสนุนให้ส่วนราชการพิจารณาทางเลือกของแหล่งเงินที่ไม่ใช่งบประมาณแผ่นดินเพิ่มขึ้นเพื่อลดภาระงบประมาณ แต่ปัจจุบันยังไม่ได้กำหนดให้หน่วยงานใดทำหน้าที่ในการพิจารณาความเหมาะสมโครงการ

ดังนั้น เพื่อให้การเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาแผนงานและโครงการพัฒนาของส่วนราชการที่ไม่ได้ใช้เงินงบประมาณของ ครม.เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเสนอให้ ครม.เห็นชอบแนวทางนี้ให้ส่วนราชการที่จะดำเนินการในแผนงานและโครงการพัฒนาที่มีวงเงินลงทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 5,000 ล้านบาท และใช้จ่ายจากแหล่งเงินที่ไม่ใช่งบประมาณแผ่นดินมีการจัดทำข้อเสนอแผนงานและโครงการพัฒนาให้ สศช. พิจารณาก่อนเสนอบอร์ดสภาพัฒน์พิจารณาเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของ ครม.ตามขั้นตอนต่อไป